



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๓๕ ๐๕๑๑

ที่ ชม ๑๔๓๒/

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ  
ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอสันทราย

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ได้จัดทำโครงการและได้รับอนุมัติโครงการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอสันทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น  
ร่วมจัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการ  
ดำเนินงานของหน่วยงาน และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรม และความโปร่งใส

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง  
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และขออนุญาต  
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย <https://www.sansaipublichealth.com/>  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของ  
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายฉัตรชัย จำปา)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสมชาย นันทวัฒน์กรณ)  
สาธารณสุขอำเภอสันทราย

แบบรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่ง คณะกรรมการ	คำสั่งคณะกรรมการ	ประเด็น	ผลประเมินตนเอง						
			U	C	C	A	R	E	รวม
ประกาศ อำเภอสัน ทราย ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘	ประกาศอำเภอสันทราย ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘	๑. อุบัติเหตุ	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔
		๒. โรคและภัยสุขภาพ	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๔

ภาพกิจกรรม (ระบุแยกรายกิจกรรมพร้อมคำบรรยายได้ภาพ อย่างน้อยกิจกรรมละ ๒ รูป)



สรุปผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผู้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสันทราย ติดตามเยี่ยมนิเทศติดตาม  
การดำเนินงาน ดังนี้

๑. มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน พขอ.แก่งพื้นที่  
ประเด็น พขอ.อำเภอสันทราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรื่อง

๑.๑ การดูแลกลุ่มเปราะบาง(ผู้สูงอายุ)

-รพ.สต. ร่วมกับท้องถิ่น ทุกตำบลในพื้นที่อำเภอสันทราย มีการจัดการดำเนินการเป็น ตำบล LTC ครบ  
๘ ตำบล ทั้งอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

-คัดกรองผู้สูงอายุ ด้านต่างๆเพื่อประเมินภาวะสุขภาพแยก ภาวะสุขภาพ เป็น ติดสังคม,ติดบ้าน,ติด  
เตียง มีการจัดบริการส่งเสริม/ป้องกันในทั้ง ๓ กลุ่ม ตามความจำเป็นแต่ละกลุ่ม เช่น มีการทำรายงานสุขภาพ  
รายบุคคลในกลุ่ม ติดเตียงและกลุ่มติดบ้าน/มี Care plan รายบุคคล,มีการจัด ผู้ดูแลตามแผนการดูแล ,โดย  
ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากโครงการLTCของแต่ละท้องถิ่นที่สนับสนุนให้ CG ตาม CP ที่ดูแลอยู่

-มีการประสานคืนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไข ส่วนขาด เช่น ปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม  
เช่น รววจับในท้องน้ำ,พื้นต่างระดับ,แสงสว่างไม่เพียงพอฯ

-มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ในตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภอสันทราย

-มีพระคิลานุปฐาก ดูแล พระสงฆ์อาพาธ,ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียงฯ

๑.๒ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

-มีคำสั่งคณะกรรมการการป้องกันความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ จากทุกภาคส่วน มีโครงสร้างที่  
ชัดเจนเชื่อมโยงกับท้องถิ่น ,มีการจัดทำชุดข้อมูลสถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุม,มีการกำหนด  
มาตรการเฉพาะที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหา ,มีการประเมินผลลัพธ์ของมาตรการที่กำหนด,มีการสรุปปัญหา,  
อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ ในการประเมิน อำเภอสันทรายผ่านการประเมิน ๘๐%

-อำเภอสันทรายได้มีประเด็นในการดำเนินงานในกลุ่ม วัยเรียน วัยรุ่น ในปี ๒๕๖๕ นี้เป็นเป้าหมายหลัก

-ท้องถิ่นมีการจัดทำโครงการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยชุมชนเป็นผู้ดำเนิน  
โครงการ เช่น ด้านชุมชน ,ทางม้าลายหน้าโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่อำเภอสันทราย

-มีการออกสอบสวนเหตุ จากผู้เสียชีวิต (โดยนำข้อมูลมาจากผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจรแล้วเสียชีวิต  
ที่มีการนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสันทราย) ร่วมสอบสวนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ, ผู้นำชุมชน  
ปลัดอำเภอ, งานระบาดจากสาธารณสุขและ รพ.สันทราย สรุปผลสอบสวน คืนข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไป  
แก้ไข ต่อไป

-รณรงค์ งดดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ยานพาหนะ,คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง,ขับขี่ตามกฎหมายจราจร,โดยความ  
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๑.๓ โรคไข้เลือดออก

-มีการจัดตั้งทีม SRRT ระดับอำเภอ,ระดับตำบลเพื่อควบคุมและติดตามเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก  
ตลอดทั้งปี เช่น ล้างแวดล้อมสะอาดปราศจากแหล่งเกิดรังโรค เช่นไม่มีน้ำขัง ไม่มีกระป๋อง ใบบัว หรือวัสดุใดๆที่จะ  
ทำให้เกิดน้ำขัง ป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย

-รณรงค์ Big cleaning Day .ในชุมชนทุกชุมชน เดือนละ ครั้ง

-สร้างมาตรการชุมชน

-ชื่นชมบุคคลต้นแบบ

-ทำการควบคุมโรคทันที ที่ได้รับการรายงาน เคสไข้เลือดออก ทำการสำรวจลูกน้ำยุงลาย,ทำลายแหล่ง เพราะพันธุ์ยุง

### สรุป

- ได้ผลักดันให้มีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ โดยประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่อำเภอสนทราย

-มีการบูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการ ขับเคลื่อนตามแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอำเภอ

-สนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

-เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อหน่วยงานหรือ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

วัน/เดือน/ปี : ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : ๑. ขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ  
ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. ขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ  
ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

Link ภายนอก : <https://www.sansaipublichealth.com/>

หมายเหตุ : .....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายฉัตรชัย จำปา)

(นายยามชาย นันทวัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสันทราย

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวภาณุมาศ คำราพิช)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

